



มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Humanities and Social Sciences



เอกสารชุดที่ 8

CSD สัมพันธ์ 15th

โครงการเครื่อง่ายนิสิตนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนและสังคม สัมพันธ์ ครั้งที่ 15

“การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง”

29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Handwritten mark

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายวีรพันธ์ รักบางบุรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จิตติมา ดำรงวัฒนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: อาจารย์อุดมศักดิ์ เดโชชัย, อาจารย์เดโช แชน้ำแก้ว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อศึกษาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของชุมชนบ้านคีรีวง ที่มีเพศ อายุ และรายได้ แตกต่างกัน และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของชุมชนบ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นการวิจัยเชิงผสมผสานวิธี (Mixed methods research)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.47, ค่า S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) การพึ่งพาตนเองทางด้านสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด (มีค่าเฉลี่ย = 4.63, ค่า SD. = 0.47) 2) การพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.55, ค่า SD. = 0.51) 3) การพึ่งพาตนเองทางด้านทรัพยากร อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.38, ค่า SD. = 0.66) 4) การพึ่งพาตนเองทางการจัดการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.45, ค่า SD. = 0.51) 5) การพึ่งพาตนเองในทางการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.45, ค่า SD. = 0.50) 6) การพึ่งพาตนเองทางด้านจิตใจ อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.44, ค่า SD. = 0.66) และ 7) การพึ่งพาตนเองทางด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.40, ค่า SD. = 0.67) โดยปัจจัยทั้ง 7 ด้าน ส่งผลต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

2. ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง พบว่า เพศ อายุ และรายได้ มีค่าความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ทั้งหมด 7 ด้าน คือ 1) การพึ่งพาตนเองทางด้านสังคม 2) การพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยี 3) การพึ่งพาตนเองทางด้านทรัพยากร 4) การพึ่งพาตนเองทางการจัดการ 5) การพึ่งพาตนเองในทางการมีส่วนร่วม 6) การพึ่งพาตนเองทางด้านจิตใจ และ 7) การพึ่งพาตนเองทางด้านเศรษฐกิจ

อันได้มได้ว่า กระบวนการสร้างเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองนั้นควรส่งเสริมการนำทรัพยากร ธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ ป่าสัตว์บก และสัตว์น้ำ รวมทั้งแร่ธาตุต่างมาใช้ประโยชน์ ควรส่งเสริมทางด้านจิตใจ และศักยภาพที่สามารถพึ่งตนเองได้โดยให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกให้เกิดการรักท้องถิ่น และส่งเสริมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

Handwritten notes and signatures:
37
ไปคนแล้วไปคนมา...
[Signature box with handwritten text]